

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1030~~ /UBND - XD

Tuy Phước, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về việc hỗ trợ kinh phí xây
dựng cầu Huỳnh Đông, thôn
Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa

Kính gửi: Hội đồng hương Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thôn Huỳnh Giản Nam nằm ở phía Đông của xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; toàn thôn có 356 hộ dân với 1.634 nhân khẩu. Đây là một thôn có vị trí biệt lập, đường đi đến trung tâm xã ngắn nhất phải vượt qua đầm Thị Nại bằng đò ngang; đường bộ nối thôn với khu vực khác chỉ có một con đường duy nhất từ thôn đến Khu tái định cư Nhơn Phước của Khu kinh tế Nhơn Hội để ra đường tỉnh ĐT 639. Nhưng tuyến đường bộ này bị gặp cách trở do phải đi qua cầu Huỳnh Đông có chiều dài 72m, rộng 1,5m; kết cấu tạm bằng tre, gỗ; sử dụng cho người đi bộ và xe mô tô hai bánh. Nhiệm vụ của cầu phục vụ sinh hoạt đi lại giao thương của nhân dân trong thôn với khu vực xung quanh, nhất là phục vụ việc học tập của các cháu học sinh, hàng ngày phải đi qua cầu để đến trường.

Do là cầu tạm nên hàng năm vào mùa nước lũ cầu bị nước cuốn trôi, chính quyền địa phương và nhân dân phải bỏ kinh phí khôi phục lại cầu tạm rất tốn kém, nhưng hiệu quả không cao; nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông luôn rình rập người dân và các cháu học sinh mỗi khi đi qua cầu. Địa phương rất muốn có một cây cầu kiên cố, vững chắc để thay thế cây cầu tạm này. Theo dự kiến của xã, huyện để làm được cây cầu kiên cố có chiều dài 40m, rộng 3,5m, kết cấu bằng BTCT; Tải trọng thiết kế xe ô tô H- 6. Phần đường còn lại dài 32m xây dựng đường có mặt rộng 3m. Kết cấu: Nền đường đắp bằng đất cấp phối đồi. Mặt đường bằng BTXM; Gia cố mái ta luy bằng tấm lát BTXM.

Tổng mức đầu tư: 4.377.200.000 đ (Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng). Cụ thể dự kiến:

- **Phần cầu:** $40m \times 3,5m \times 24.150.000đ/m^2 \times 1,2 = 4.057.200.000 đ$

Ghi chú: (1,2 là hệ số tạm tính cho khu vực nền đất yếu)

- **Phần đường đầu cầu:** $32m \times 10.000.000đ/m = 320.000.000 đ$

Với kinh phí xây dựng cầu nói trên, địa phương xã Phước Hòa và huyện Tuy Phước gặp rất nhiều khó khăn do nguồn kinh phí của địa phương rất hạn hẹp; thu nhập của người dân ở khu vực rất bấp bênh, chủ yếu thu nhập từ cây lúa và nuôi trồng thủy sản ven đầm, nên việc huy động từ sức dân cũng rất khó khăn; nguồn vốn đầu tư của tỉnh, Trung ương chỉ đầu tư đến được những trục đường tỉnh, huyện và liên xã.

Những năm qua Hội đồng hương Bình Định trên khắp mọi miền đất nước, trong đó Hội đồng hương Bình Định tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp trong xây dựng quê hương Bình Định ngày càng đổi mới đi lên. UBND huyện Tuy Phước rất mong Hội đồng hương Bình Định tại Thành Phố Hồ Chí Minh hỗ trợ địa phương xây dựng kiên cố cầu Huỳnh Đông, để giúp cho việc phát triển kinh tế và đi lại của nhân dân ở khu vực được an toàn, thuận lợi.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Hội đồng hương Bình Định tại Thành Phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC
CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Lộc